

## Lễ Tạ Ôn Thiên Chúa (Thanksgiving Day)



**HAPPY THANKSGIVING DAY TO EVERYONE! – GOD’S BLESSINGS!**

[www.lasan.org/lasan-](http://www.lasan.org/lasan-)

[overseas/sharedmission/afterschool/thanksgiving/thanksgiving.htm](http://www.lasan.org/overseas/sharedmission/afterschool/thanksgiving/thanksgiving.htm)

- ⇒ Các người hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ, Đấng đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu, đã làm cho đời sống chúng ta phần khởi từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ và đã đối xử với chúng ta theo lòng từ bi của Người. Nguyện xin Người ban cho chúng ta niềm hân hoan tâm hồn và cho đời sống chúng ta ở Israel được an bình đến muôn đời. Israel tin tưởng rằng lòng từ bi của Thiên Chúa ở cùng chúng ta, để Người giải thoát chúng ta trong những ngày chúng ta đang sống. **(Hc 50:24-26)**
- ⇒ *Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô. Tôi hằng cảm tạ Chúa thay cho anh em, vì ơn đã ban cho anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Vì chưng, trong Ngài, anh em được tràn đầy mọi ơn: ơn ngôn ngữ và ơn hiểu biết, đúng như Chúa Kitô đã minh chứng nơi anh em, khiến anh em không còn thiếu ơn nào nữa trong khi mong chờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta tỏ mình ra. Cũng chính Ngài sẽ ban cho anh em bền vững đến cùng, không có gì đáng khiển trách trong ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta ngự đến. **Thiên Chúa là Đấng Trung Tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (1Cr 1:3-9)***

⇒ Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đằng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. **Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người; mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi". (Lc 17:11-19)**



+> “Các ngươi hãy cầu nguyện cùng Thiên Chúa vũ trụ, Đấng đã thực thi những việc vĩ đại trên khắp địa cầu, đã làm cho đời sống chúng ta phần khởi từ khi chúng ta còn trong lòng mẹ và đã đối xử với chúng ta theo lòng từ bi của Người...” – “Anh em thân mến, chúc cho anh em đầy ân sủng và bình an của Thiên Chúa là Cha chúng ta, và của Đức Giêsu Kitô ...Thiên Chúa là Đấng Trung Tín đã kêu mời anh em hiệp nhất với Con của Người là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta...”

+> “...*Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người; mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Người hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của người đã cứu chữa người"*

== “... *Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này"*

- ⇒ Đức Giêsu phải thốt lên lời vừa ngạc nhiên, vừa (ít nhiều) thất vọng vì tâm tính của những người “đồng hương” quả vô ơn!
- ⇒ Liệu anh chị em chúng mình là những người được Đức Ki-tô gọi là ”anh em” có làm cho Người buồn/thất vọng không? Nhất là trong Mùa TẠ ƠN này? Đối với Đấng Tạo Hóa là Đấng đã tạo dựng nên “muôn loài muôn vật = từ hư không” lẽ tất nhiên trong đó có mỗi người anh chị em chúng ta, mà vẫn có tâm tính “vô ơn” như vậy, thì
- ⇒ giữa anh chị em chúng ta với nhau sẽ ra sao nhỉ?
- ⇒ cách riêng cho dân Việt: CHỈ CÓ người Việt mới hãnh diện kêu nhau là ĐỒNG BÀO, nghĩ là cùng MỘT bào thai, nô nê diễn giải: cùng MỘT CHA MỘT MẸ (nhớ lại sự tích Lạc Long quân và Âu Cơ) còn các nước khác, các quốc gia khác (trên dưới 150 quốc gia) chỉ gọi nhau là “đồng hương” [tiếng pháp: COM-patriots, tiếng anh: fellow citizens]... THẾ MÀ!!!???

## **Đôi Lời Tri Ân**

Hết lòng tạ ơn Thượng Đế là Cha rất nhân từ đã tạo dựng nên con cách lạ lùng, cho con góp mặt với tất cả tạo vật của Ngài cách lạ lùng hơn nữa.

### **Thành kính tạ ơn Cha Mẹ**

đã lãnh nhận tình yêu từ Thượng Đế, tiếp tay với Người để sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục anh chị em và con nên người, theo hình ảnh Cha Mẹ đã đón nhận từ Thượng Đế.

**Chân thành tạ ơn** các vị Đoàn Anh Đoàn Chị,  
cùng Anh Chị Em Bạn Bè & Thân Hữu và các Em  
Học Sinh

đã chung vai sát cánh với tôi trong cuộc sống hằng ngày, với tâm  
tình và tinh thần thật sự LA SAN.

**TẠ ƠN TRỜI = TẠ ƠN NGƯỜI = TẠ ƠN MUÔN LOÀI**

